



ด้านการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมงานรัฐพิธี
“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.

นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิฑูรย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีฯ



นายวิฑูรย์ จินโต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี



นางโรจนภรณ์ บุญศิริ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประเด็นข่าว	หน้า
งานวันสำคัญ/กิจกรรมสำคัญจังหวัด	1
การขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ	3
การขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของจังหวัด	11
สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร	15
เดือนภัยการเกษตร	15
แนะนำ Application ด้านการเกษตรและสหกรณ์	16



พิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี



8 มีนาคม 2565 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ นายวิษุทธิ์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้เชิญกล่องยังชีพพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 200 ชุด โดยมีนายอำเภอ เป็นผู้แทนเกษตรกร เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 9 อำเภอ ได้แก่ พุนพิน ท่าฉาง วิภาวดี พระแสง บ้านนาเดิม เรียงสระ ชัยบุรี บ้านตาขุน และคีรีรัฐนิคม) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 และมีนางอรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยนางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายเดชา จิตรภิมย์ ปศุสัตว์จังหวัด นายชัยพร นุภักดี เกษตรจังหวัด นายอิทธิพล ขวาทไทย ประมงจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเกษตรกร เข้าร่วมในพิธี และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้



หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1



1 มีนาคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายอิทธิพล ขวาทไทย ประมงจังหวัด นายเดชา จิตรภิมมย์ ปศุสัตว์จังหวัด นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี แทนเกษตรจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุม เมืองคนดี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 โดยมีนายพิชเนศ ตะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธาน มีประเด็นการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ การติดตามความคืบหน้า การแก้ไขปัญหาสำคัญในเชิงพื้นที่ การตรวจราชการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และการติดตามงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่เกษตรอุตสาหกรรม



2 มีนาคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในฐานะผู้ประสานงานหลัก (FOCAL POINT) สินค้าปาล์มน้ำมัน เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่เกษตรอุตสาหกรรม ระยะที่ 1 (ทบทวน) และ ระยะที่ 2 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทน มกอช. ผู้แทนสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนปฎิรูปที่ดินจังหวัด ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดิน สฎ. ผู้แทนโครงการชลประทาน สฎ. เกษตรอำเภอที่มีแปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการฯ และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ทักษิณปาล์ม จำกัด (ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด) บริษัท กาญจนดิษฐ์น้ำมันปาล์ม ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม สนง.กษ.จ.สฎ. ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 โดยมี นางสาวนัตติมา อังรัตนกร หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ สนง.กษ.จ.สฎ. เป็นเลขานุการ มีประเด็นเพื่อรับทราบและพิจารณา ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและผลการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 1
2. เป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
3. สรุปผลการประชุมหรือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำฯ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
4. การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ระยะที่ 2



หัววัดสุราษฎร์ธานี



สนง.กษ.สฎ. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน

3 มีนาคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ



ประมงจังหวัด ตรวจยึดอุปกรณ์ทำการประมงผิดกฎหมาย (ลอบพับ)

7 มีนาคม 2565 นายอิทธิพล ขวาทไทย ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายเจริญพงษ์ สุขโข เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน



สพต.สุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(ทุเรียน)

9 มีนาคม 2565 นายทวีศักดิ์ หนูรักษ และนายเจษฎา โพธิ์เพชร ฝ่ายวิชาการ เพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1 สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรถ่ายทอด





สนง.กษ.จ.สฎ.จัดประชุมแก้ไขปัญหาก็เกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ในระบบเกษตรพันธสัญญา

10 มีนาคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วยผู้แทนประมงจังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นางสาวรุ่งทิวา พันธุ์ประทุม หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือฯ นายภูมิวิทย์ ชาตริรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สนง.กษ.สฎ. เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาก็เกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ในระบบเกษตรพันธสัญญา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 เพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้

พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ในระบบเกษตรพันธสัญญาระยะเร่งด่วน รวมทั้งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 และการเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้านอื่นๆ เพิ่มเติม โดยมี นายศักดิ์พร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมฯ จัดโดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กษ.สฎ. ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการส่งเสริมปัจจัยการผลิต และการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565

10 มีนาคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในฐานะผู้ประสานงานหลัก (Focal Point) ในสินค้าปาล์มน้ำมันพร้อมด้วยนางสาวนัตติมา อังรัตนการ หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ สนง.กษ.สฎ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการส่งเสริมปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยมี พ.ต.อ.ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งมีประเด็นสำคัญเพื่อทราบผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ระยะที่ 1 โดยผู้ประสานงานหลัก 6 จังหวัดได้แก่ จ.ชลบุรี (สินค้ายางพารา) จ.สุราษฎร์ธานี (สินค้าปาล์มน้ำมัน) จ.นครสวรรค์(สินค้าอ้อยโรงงาน) จังหวัดอุดรธานี (สินค้าอ้อยโรงงาน) จ.หนองคาย (สินค้ามะเขือเทศ) และ จ.เชียงใหม่ (สินค้าข้าวโพดหวาน) ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 และพิจารณาปรับปรุงชนิดสินค้าและบริษัทรับซื้อภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำฯ ระยะที่ 2



สพด.สฎ. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 65



15 มีนาคม 2565 นางสาวพรภิมล จันท์อ่อน เจ้าหน้าที่งานเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยนางสาวชนิตา หนูผึ้ง และนางสาวนาฏกมล สำเภา นักวิชาการเกษตรฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 5 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(ทุเรียน) โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ให้คำแนะนำการเก็บตัวอย่างดินที่ถูกต้องให้เกษตรกร การจัดการดิน ปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช

เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต ลดต้นทุนและการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเข้าร่วมโครงการ บัตรดินดี โดยมีเกษตรกร เข้าร่วมจำนวน 14 ราย ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ. สุราษฎร์ธานี

กษ.สฎ. ร่วมประชุมการติดตามงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565



16 มีนาคม 2565 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการติดตามงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 ถ่ายทอดจากห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom ไปยังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางโรจนภรณ์ บุญศิริ กษ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบประเด็นสถานการณ์ด้านการเกษตรต่างประเทศที่สำคัญ แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในระดับจังหวัด การตรวจติดตามงานในพื้นที่ของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี ประองตองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ป.ย.ป.กษ.)

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ปี 2565 รอบที่ 1

16 มีนาคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ปี 2565 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 5 โดยมีนายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธานผู้ตรวจราชการกรม และที่ปรึกษาผู้ตรวจฯ ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนง.กษ.สฎ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ มีประเด็นสำคัญเพื่อทราบ/พิจารณา ดังนี้

1. คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 951/2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่องแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน) ตามแบบรายงานผลการตรวจราชการฯ ตามรายสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน ยางพารา สุกกร พะแน็ญ โคน้ญ กุ้งขาว แวนนาไม กุ้งกุลาดำ และปลานิล
3. ปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (ความก้าวหน้า)



พด.สุราษฎร์ฯ อบรมเกษตรกรแปลงใหญ่พืชสมุนไพร อำเภอบ้านตาขุน

17 มีนาคม 2565 นายพพล ถมทอง เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส และ นายสุวิทย์ นาสินธุ์พร้อม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ เพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3 จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน ให้เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่พืชสมุนไพร ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.9 ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการจัดการดิน การเก็บตัวอย่างดินที่ถูกต้อง การปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต



สนง.กษ.สฎ. และ สนง.เกษตร จ.สฎ. ร่วมกับตลาดเกษตรกร จ.สฎ. สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคได้บริโภคผักปลอดภัยด้วยการสุ่มตรวจสอบเคมีตกค้าง



18 มีนาคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายชัยพร นุกักดี เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตลาดเกษตรกรฯ นางสาวพัชรีพรหมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มยุทธฯ สนง.กษ.สฎ.ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการสุ่มตรวจสอบเคมีตกค้างในผัก ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลานจอดรถ หน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 ตัวอย่าง ผลการตรวจสอบปลอดภัย 100%



กษ.สฎ. ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

21 มีนาคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ สนง.กษ.สฎ. ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายอภิรักษ์ สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นประธาน



โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการตรวจราชการ ในนโยบาย/โครงการ จำนวน 12 นโยบาย ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ การป้องกันโรคระบาดทั้งในพืชและสัตว์ การพัฒนาช่องทางตลาด การส่งเสริมอาชีพด้านประมงและปศุสัตว์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ (การผลิตพันธุ์สัตว์พืช การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำและการผลิตพันธุ์สัตว์ ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร (Big Data) การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)



หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลต่อ คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



21 มีนาคม 2565 คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา นำโดย นายสำราญ วรรณจิต หัวหน้าคณะฯ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและติดตามการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นการยกระดับแปลงใหญ่และเชื่อมโยงการตลาด ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 21 -22 มีนาคม 2565 โดยมี นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายชัยพร นุภักดิ์ เกษตรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้

1. วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน บ้านตาขุน หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวง ศึกษาดูงานแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน
2. วิสาหกิจชุมชนพรุไทยฮันนี่บี หมู่ที่ 2 ตำบลพรุไทย ศึกษาดูงานแปลงใหญ่ผึ้งโพรง
3. วิสาหกิจชุมชนตาขุนแลนมาร์ค ขมิ้นชันสมุนไพรมูที่ 2 ตำบลเขาวง ศึกษาดูงานแปลงใหญ่พืชสมุนไพรมูที่ 2
4. วิสาหกิจชุมชนขมิ้นชันปลอดสารพิษ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาวง ศึกษาดูงานการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนขมิ้นชันปลอดสารพิษ

ตลาดกลางยางพารา จ.สฎ. ถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตยางพาราตามเทคโนโลยีการจัดการสวนอย่างยั่งยืน



22 มีนาคม 2565 นายญาณกิตต์ ฮาธุติน ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายนินพนธ์ แก้วกัญญาดี พนักงานการเกษตร 3 แผนกบริการตลาดกลางยางพาราเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตยางพาราตามเทคโนโลยีการจัดการสวนอย่างยั่งยืน ณ การยางแห่งประเทศไทยสาขาศรีรัฐนิคม อำเภอศรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ผลิตน้ำเชื้อแพะแช่แข็ง 3 สายพันธุ์

22 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ได้ปฏิบัติงานผลิตน้ำเชื้อแพะแช่แข็งสายพันธุ์ท็อกเกินเบิร์ก จำนวน 7 ตัว ผลิตได้ 128 โด๊ส สายพันธุ์แองโกลนูเบียน จำนวน 2 ตัว ผลิตได้ 28 โด๊ส และสายพันธุ์แดงสุราษฎร์ จำนวน 4 ตัว ผลิตได้ 60 โด๊ส



กษ.สภ. ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565



24 มีนาคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย น.ส.รุ่งทิwa พันธุ์ประทุม หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรฯ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัด ตึกอัยการ ชั้น 5 โดยมีนายสีหศักดิ์ อุดลย์วิโรจน์ ประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน มีประเด็นเพื่อทราบรับทราบคำสั่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ 245/2565 และที่ 253/2565, มติคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร, การแจ้งยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรที่ 10/2564, รายชื่อนิติบุคคลที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นสถาบันการเงิน, ผลคำพิพากษาศาลปกครอง จ.นศ., ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานฯ, องค์กรเพิ่มเติมสมาชิกและเกษตรกรแจ้งย้ายองค์กรเกษตรกร และพิจารณาเกษตรกรสมาชิกขอขึ้นทะเบียนหนี้ประจำปี 2565 และการอุทธรณ์ขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร

สวพ.สภ. จัดฝึกอบรมขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพให้กับเกษตรกร



24 มีนาคม 2565 นางศรีเวียง มีพริ้ง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ น.ส.สุธาสินี จันท์แจ่มใส นักวิชาการเกษตรเข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม "การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์" ตามโครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพประจำปี 2565 เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร เรื่องเทคโนโลยีการขยายผลการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผักและผลไม้ พร้อมกับสนับสนุน ปุ๋ยหมักเติมอากาศ ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต และเชื้อราเขียวเมตาโรเซียม ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนอำเภอเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี



หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2565

31 มีนาคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 โดยมี น.ส.รุ่งทิwa พันธุ์ประทุม หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรฯ สนง.กษ.สภ. เลขานุการคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและสภาพน้ำท่าในลำน้ำสายหลัก คาดหมายลักษณะอากาศของภาคใต้ ช่วงเดือนเมษายน 2565 การสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยช่วงเกิดภัย เมื่อวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

เรื่องการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2565 การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2565 และผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2565

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565



30 มีนาคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่เป็น คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 โดยมีนายศักดิ์ดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี มีนายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี เป็นกรรมการและเลขานุการฯ มีประเด็นเพื่อรับทราบ/พิจารณา ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เรื่องการเร่งรัดจำแนกประเภทที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ยังไม่ได้สำรวจและจำแนกประเภทที่ดิน อย่างละเอียด อำนานาหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด หลักเกณฑ์การจำแนกประเภทที่ดิน ขั้นตอน กระบวนการจำแนกประเภทที่ดิน และการจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ยังไม่ได้สำรวจและจำแนกประเภทที่ดินอย่างละเอียดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สนง.กษ.สฎ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จ.สฎ.

30 มีนาคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถ่ายทอดผ่าน ZOOM ไปยังคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด โดยมีนายศักดิ์ดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน คณะอนุกรรมการฯ) ประธานการประชุม กษ.สฎ. เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ และมีกลุ่มยุทธฯ สนง.กษ.สฎ. เป็นผู้จัดการประชุมฯ ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรฯ ได้นำเสนอเรื่องเพื่อทราบและพิจารณาตามประเด็นสถานการณ์ ไม้ผลที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ การบริหารจัดการน้ำ ความก้าวหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 แนวทาง การดำเนินงาน Rubber Innovation Community (RIC) โครงการประกันรายได้ เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 64-65 ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก ปาล์มน้ำมันจังหวัด การยกระดับสุราษฎร์ธานีสู่เมืองปาล์มน้ำมันยั่งยืน ผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการเกษตรช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน การเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง การคัดเลือกสินค้าเกษตรที่ สำคัญของจังหวัด เพื่อจัดทำข้อมูลรายสินค้าปี 2565 และการจัดทำแผนพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด



คณะทำงานประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

☎ : suratg1@suratthani.go.th 📘 : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี /เพจ FB :PAเกษตร สุราษฎร์ธานี

🌐 : <https://www.opsmoac.go.th/suratthani-home>



หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี



8 มีนาคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (คณะทำงานด้านการเกษตร) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นคณะทำงานฯ พร้อมด้วยนางสาวรุ่งทิวา พันธุ์ประทุม หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือ และนายชัยรัตน์ ไชยยศ นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ สنج.กษ.สฎ. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีประเด็นสำคัญเพื่อทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานปี 2565 การสำรวจและรายงานเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กษ.สฎ. ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565

11 มีนาคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายศักดิ์ดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด ทั้งนี้ ในส่วนของ กษ.สฎ. ได้นำเสนอเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายปาล์มน้ำมันทุกมิติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้านการเกษตรด้วย ซึ่งที่ประชุมมีประเด็นสำคัญเพื่อรับทราบรายงานประมาณการเศรษฐกิจ จ.สฎ. การสร้างงานสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการจากผลกระทบการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพง ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาท่าอากาศยานจังหวัดสุราษฎร์ธานี การขับเคลื่อนนโยบายปาล์ม น้ำมันทุกมิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี การพัฒนา BCG จ.สฎ. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางสายอารยธรรมศรีวิชัยสำหรับตลาดไมซ์จากประเทศกลุ่ม IMT-GT ศูนย์บูรณาการความปลอดภัยทางทะเลเกาะสมุย และการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 4 และทางหลวงหมายเลข 41 โดยขยายเป็น 6 ช่องทางจราจร



คณะทำงานประสานสัมพันธ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

☎ : suratg1@suratthani.go.th 📘 : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี / เฟซ FB : PAเกษตร สุราษฎร์ธานี

🌐 : <https://www.opsmoac.go.th/suratthani-home>



จนท. สนง.กษ.สฎ. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในพื้นที่ จ.สฎ.



14 มีนาคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูมิวิทย์ ชาตรีรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สนง.กษ.สฎ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 64 รวมทั้งพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ โดยมีนายโชคดี ศรีธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม

กษ.สฎ. ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 56 ในการศึกษาดูงานภูมิประเทศภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



15 มีนาคม 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยนายศักดิ์พร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและ

บรรยายสรุป ในหัวข้อเรื่อง ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี บทบาทในการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ปัญหาและการแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงที่ผ่านมา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งแนวทางการรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ในอนาคต ให้กับคณะอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 56 ณ โรงแรมโดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ในส่วนของ กษ.สุราษฎร์ธานี ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมบูรณาการตรวจสอบตอกปุ๋ยเคมี ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

16 มีนาคม 2565 สนง.กษ.สฎ. โดยเกษตรและสหกรณ์ จ.สฎ. (นางโรจนภรณ์ บุญศิริ) มอบหมายให้นายนพชัย วิเชียรโชติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ สนง.กษ.สฎ. ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ (เกษตรอำเภอ และปศุสัตว์อำเภอ) ร่วมบูรณาการกับสนง.พาณิชย์จังหวัด สนง.ตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบตอกปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอบ้านนาสารและเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 ราย ทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีแผนการตรวจสอบสถานประกอบการ



ในพื้นที่จังหวัด จำนวน 21 แห่ง ในระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2565



หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการฯ จัดความยากจนและพัฒนาคมนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศพ.) ปี 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี



18 มีนาคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วยนายอิทธิพล ขวาทไทย ประมงจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และนางสาวรุ่งทิพา พันธุ์ประทุม หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือฯ สนง.กษ.สฎ. เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการฯ จัดความยากจนและพัฒนาคมนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศพ.) ปี 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายวิฑูรย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน มีประเด็นสำคัญเพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการฯ จัดความยากจนและพัฒนาคมนทุกช่วงวัยฯ ด้วยระบบ TPMAP การบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Thai QM และพิจารณาการบูรณาการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบในแต่ละมิติ ทั้งนี้ กษ.สฎ. ได้นำเสนอข้อมูลแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ปี 2565 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จำนวน 27 โครงการ งบประมาณ 546 ล้านบาท ต่อที่ประชุมด้วย

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2565



25 มีนาคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และ น.ส.รุ่งทิพา พันธุ์ประทุม หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือฯ สนง.กษ.สฎ. เข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ.สุราษฎร์ธานี ปี 2565 ณ ห้องนางยวน ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน มีประเด็นเพื่อรับทราบการติดตาม และคาดการณ์สภาพอากาศฤดูแล้ง คาดการณ์ผลกระทบด้านน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรที่อาจเกิดขึ้นช่วงฤดูแล้ง การเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร และติดตามการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำธารเสด็จ และปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้ กษ.สฎ. ได้นำเสนอข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และแผนเตรียมการรับมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อที่ประชุมด้วย



หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ ประจำเดือนมีนาคม 2565



29 มีนาคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ ประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5 ผ่านทางระบบ ZOOM โดยมี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฯ

กษ.สฎ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่สุราษฎร์ธานี”



29 มีนาคม 2565 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่สุราษฎร์ธานี” โดยกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2565 ภายในงานมีการจัดการแสดงแฟชั่นโชว์ ชุดผ้าไทย การจำหน่ายสินค้า OTOP และบูทการแสดงต่างๆ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ภาคใต้ และคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน



ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรประจำเดือน มีนาคม 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อสินค้า	หน่วย	ก.พ.65	มี.ค.65	ร้อยละ(+/-)
ยางพารา				
ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3	บาท/กิโลกรัม	59.65	61.61	3.29
ยางพาราแผ่นดิบคละ	บาท/กิโลกรัม	57.65	59.61	3.40
ยางพาราก้อน	บาท/กิโลกรัม	27.20	27.35	0.55
เศษยางพารา (ขี้ยาง)	บาท/กิโลกรัม	25.20	25.35	0.60
น้ำยางพาราสดคละ	บาท/กิโลกรัม	61.68	62.13	0.73
ปาล์มน้ำมัน				
ผลปาล์มน้ำมันทะลาย นน. 15 กก. ขึ้นไป	บาท/กิโลกรัม	8.660	9.770	12.82
มะพร้าว				
มะพร้าวผลแห้ง ขนาดใหญ่	บาท/ร้อยผล	1,118.54	1,279.17	14.36
มะพร้าวผลแห้งคละ	บาท/ร้อยผล	791.67	916.67	15.79

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี

เตือนภัยเกษตรกร

โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน

(Basal stem rot)

เชื้อสาเหตุ เชื้อรา *Ganoderma* sp



แนวทางแก้ไข/ป้องกัน

ลักษณะ/ อาการที่อาจพบ

- ▶ ปาล์มน้ำมันอายุ 1 - 22 ปี มีอาการใบเหลืองหรือต่างเป็นปื้นบนทางใบล่าง ใบย่อยแห้งตายยอดที่ยังไม่คลี่สั้นกว่าปกติและสีซีด ปลายยอดแห้ง เมื่ออาการรุนแรงใบจะเหลืองทั้งต้น ชะงัก การเจริญเติบโต และยืนต้นตาย ภายใน 6 - 24 เดือน
- ▶ ปาล์มน้ำมันอายุมากกว่า 20 ปี ทางใบแก่สีซีดจางและหักพับลงรอบลำต้น ทางยอดไม่คลี่มีจำนวนมากกว่าปกติ เมื่ออาการรุนแรงขึ้นจะค่อยๆ แห้งตายลุกลามจนถึงยอด รากที่อยู่บริเวณโคนต้นเปื่อยแห้ง เน่า เกิดดอกเห็ดภายในลำต้นถูกทำลาย จึงยืนต้นตายหรือหักล้มภายใน 2 - 3 ปี

1. เตรียมพื้นที่ปลูกโดยกำจัดต่อเก่า ทำความสะอาดแปลง จัดการระบบระบายน้ำให้ดี ทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนนำไปใช้
2. บำรุงต้นปาล์มให้แข็งแรง โดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับเชื้อไตรโคเดอร์มา หมั่นสำรวจแปลงเพื่อสังเกตลักษณะอาการของโรค
3. เมื่อพบดอกเห็ดเจริญเติบโตขึ้นให้รีบกำจัด นำไปทำลายทิ้งนอกแปลงทันที
4. ราดหรือฉีดพ่นบริเวณรอบโคนต้นและโดยรอบอย่างสม่ำเสมอด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาโดยผสม เชื้อสด 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 20 - 100 ลิตรกรองเฉพาะน้ำนำมาใช้ ชุดหลุมบริเวณรอบโคนต้นที่เกิดโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

คณะทำงานประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

☎ : suratg@suratthani.go.th 📄 : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี / เฟซ FB : PRเกษตร สุราษฎร์ธานี

🌐 : <https://www.opsmoac.go.th/suratthani-home>



WMSC

Water Watch and Monitoring System for Warning Center



App นี้เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของ
กรมชลประทาน (สอ. และ ศกส.)



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน ข้อมูลน้ำในอ่าง ข้อมูลน้ำฝน
น้ำท่า ข้อมูลการเกษตร กล้องติดตามสถานการณ์น้ำ ฯลฯ
ชาวชลประทานไม่ใช้ไม่ได้แล้ว เพราะใคร ๆ ก็ต้องมี App นี้

